

**Kashif Ansari, Giám đốc điều hành của IQI Global Group, một công ty tư vấn bất động sản, đã gọi Việt Nam là “nơi trú ẩn an toàn tại khu vực”.**



*Chuyên gia cho rằng việc Việt Nam không có ca tử vong, ít lây nhiễm mới cho thấy “đã tăng cường vệ sinh và uy tín quốc gia của Việt Nam”.*  
(Nguồn: AP)

Theo kết quả khảo sát của Blackbox Research và Toluna về năng lực phòng chống viêm đường hô hấp cấp Covid-19, chỉ có 7 trong số 23 quốc gia được đánh giá từ 50 điểm trở lên trong thang điểm 100. Trung Quốc đứng đầu danh sách với số điểm 86, tiếp theo là Việt Nam với 77.

Trong khi Trung Quốc và Mỹ đang đổ lỗi cho nhau về việc làm lây lan Covid-19, Việt Nam đã sớm triển khai việc đi vào trạng thái khẩn cấp, xét nghiệm và sơ tán các bệnh nhân pháp truy vết các tiếp xúc có nguy cơ nhiễm, hạn chế việc đi lại. Bên cạnh đó, Chính phủ còn sơ tán người di cư

đưa ra các quy tỡt đỡnh ỡng phó với Covid-19.

Trong bài vi tỡt đẵng trên blog của Vi tỡn Chính sách Chi tỡn lỡc Australia, nhà phân tích cỡp cao Lê Thu Hỡng nhỡn đỡnh: “Các nhà chỡc trách của Vi tỡt Nam đẵ phỡn ỡng ngay lỡp tỡc, đỡt khoát và rỡt nghiêm ngặt”. Chuyên gia cho rỡng vi tỡc Vi tỡt Nam không có ca tỡ vong, tỡ lỡ lấy nhi m thỡp “đẵ tăng cỡng vỡ thỡ và uy tín qu c tỡ của Vi tỡt Nam, đỡng thỡi tăng ni m tin của ng ỡi dân dành cho Chính phỡ”.

Kashif Ansari, Giám đỡc đỡu hành của IQI Global Group, m t công ty tỡ vỡn b t đỡng sỡn, đẵ gi Vi tỡt Nam là “nỗi trù ỡn an toàn tỡi khu vực”. Phát bi u trong cu c thăm dò d l u n, ông nói: “Không có gì ng c nhiên khi ng ỡi Vi tỡt Nam c m thỡy Chính phỡ của hỡ đẵ phỡn ỡng tỡt”.

Nh ỡng ng ỡi hoài nghi đỡt câu hỡi li u thành công của Vi tỡt Nam có đỡc hỡ trỡ b ỡng cách gi m sỡ thỡng kê các trỡng hỡp nhi m. Tuy nhiên, các hỡc gi Trang Nguyen và Edmund Malesky cho rỡng qu c gia Đông Nam Á đẵ có nh ỡng cỡi thi n vỡng chỡc trong chăm sóc sỡc khỡe, ti p cỡn thông tin và ki m soát tham nhỡng.

Theo các hỡc gi trên, Vi tỡt Nam đẵ dành nhi u thỡp kỡ đỡ làm cho chính quy n đỡa phỡng trỡ nên nhỡy bén và chuyên nghi p hỡn, đỡu này cho phép tăng cỡng sỡ phỡi hỡp hi u qu c gi a trung ỡng với đỡa phỡng trong dịch Covid-19.

Chính phỡ đẵ thỡc hi n các bỡc đỡ đỡ tăng cỡng tính minh bỡch. Ví dỡ, Vi tỡt Nam đẵ trỡc tuy n, công khai thông tin chi ti t v t t c các trỡng hỡp nhi m bỡnh và lỡi gi i thích tỡi sao có m t trỡng hỡp tỡ vong không tính là do Covid-19 vì đỡ là ca suy gan.

Chuyên gia Calder, trong m t cu c phỡng vỡn với trung tâm tin tỡc Đỡi hỡc Jonh Hopkins, cho rỡng các qu c gia phỡng Tây có thỡ rút ra bài hỡc tỡ châu Á vớ vi c lỡp kỡ ho ch đỡ phòng lỡn hỡn cho các cu c khỡng ho ng nhỡ đỡi đỡch, có thỡ bao g m vi c đỡ trỡ chi n lỡc v t tỡ y tỡ và đỡn gi n hóa chu i cung ỡng.

**Theo Thỡ gi i & Vi tỡt Nam.**

